

คณะศึกษาศาสตร์จัดงาน 'การศึกษาสร้างชาติ ศึกษาศาสตร์สร้างครู'



คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.จัดงานวันครู โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสนาสตรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในแนวคิด "การศึกษาสร้างชาติ ศึกษาศาสตร์สร้างครู" โดยมี รศ.รังสรรค์ แสงสุข อธิการบดีร่วมด้กับบุตรในช่วงเช้า รวมทั้งมีพิธีมุทิตาจิต อาจารย์อาวุโส และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม อาคารนครชุม และห้องประชุม 302 คณะศึกษาศาสตร์ (อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดีฝาก นศ. M.B.A. จังหวัดสมุทรสาคร 'มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ และใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้อง'



ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์สมพล ทุงหว้า (อ่านต่อหน้า 11)

๑๑๓๓ ศ ๑๑๓๓๒๒ ๒๒๒

ปีที่ ๔๔ ฉบับที่ ๔๒

ข่าวรามคำแหง

สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

วันที่ ๒ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

www.info.ru.ac.th

ม.ร.อบรมทักษะการใช้สื่อใหม่แก่นักปชส. หวังใช้โซเชียลมีเดียให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสื่อข่าว และรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านโซเชียลมีเดีย" ให้แก่นักบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธินา ลิ้มอภิชาติ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยรังสิต นางสาวอศินา พรพวศิน บรรณาธิการ Social Media สำนักข่าววันขึ้น



(อ่านต่อหน้า 2)

3 พรรค นศ. สมัครเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.



3 พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.และ ส.ม.ร. ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หน่วยงานคณะรามคำแหง หัวหมาก วิทยาเขต-บางนาและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่พิการทางสายตา ใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรลงคะแนนอักษรเบรลล์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการเลือกตั้งสมาชิกนักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. โดยกำหนดสถานที่เป็นหน่วยลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้ (อ่านต่อหน้า 2)

รามคำแหงรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี สาขาต่างๆ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2558 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) และหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เอกภาษาไทย) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1 โทร. 0-2310-8196-7, 0-2310-8664-5 E-mail: oase@ru.ac.th, www.ru.ac.th/oase

ม.ร. รับนักศึกษาปริญญาโท สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาค 1/2558 เรียนระบบ Block Course เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 15.00 น. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัคร 17 ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้

- > ภาคกลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (รามคำแหง หัวหมาก), สมุทรสาคร, ราชบุรี, สุพรรณบุรี

(อ่านต่อหน้า 11)

- เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
 ๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
 ๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
 ๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๕๕-๕๗, ๕๘ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๕๘

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๕๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๕๕-๗

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๕๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากดินทรดชา

อนิพนธ์
(นางวัฒนา อิติพิไล)
นักประชาสัมพันธ์ งานธุรการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ม.ร.รับนักศึกษปริญาโทฯ (ต่อจากหน้า 1)

> ภาคใต้ จังหวัดสงขลา, ภูเก็ต
 > ภาคเหนือ จังหวัดลำพูน, ลำปาง, พะเยา, ตาก (เมือง), ตาก (แม่สอด)
 > ภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี, อุบลราชธานี, ยโสธร, สกลนคร, บึงกาฬ
 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่โครงการสหวิทยาการฯ ภาควิชาการศึกษาศาสตร์ 2 (ชั้น 3 ห้อง 0304) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8496, 084-917-5336, 084-917-5337 หรือที่ islocal.ru.ac.th, เฟซบุ๊ก facebook / islocal

อธิการบดีฝากฯ (ต่อจากหน้า 1)

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ประชาชนโครงการฯ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมในพิธี และนักศึกษปริญาโท รุ่นที่ 4 - 6 ร่วมแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อบุญธรรมคำแหงมหาวิหาร

โอกาสนี้ ผศ.วุฒิสักดิ์ ฉากเจริญทรัพย์ กล่าววา พิธีไหว้ครูถือเป็นวันสำคัญที่ต้องระลึกถึงพระคุณของบูรพคณาจารย์ ที่เคยสั่งสอนเรามา ผู้ที่มีบุญคุณกับเราทางด้านการศึกษา และเป็นพิธีการที่ถูกสืบทอดได้มาแสดงถึงความกตัญญูต่อครู ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี ครูรู้สึกปลื้มใจที่ถูกศิษย์ทุ่มเททั้งกำลังแรงกายแรงใจจัดพิธีไหว้ครูให้สำเร็จได้อย่างดียิ่ง ทำให้ครูทุกท่านประทับใจและสร้างความชื่นใจให้แก่ครูอาจารย์ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจให้ครูทั้งหลายได้ทุ่มเทกับการสอน และดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่ไม่เรียนอย่างแท้จริง ไม่จำกัดทั้งเพศ อายุฐานะ และผู้ที่ทำงานแล้วก็สามารถเรียนได้ รวมทั้งยังมีตำราเรียน และเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ทันสมัยต่างๆ อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเท่าเทียมกัน และหากนักศึกษามีปัญหาในกระบวนวิชาต่างๆ ก็มีอาจารย์ที่มีความรู้และมากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษาตลอดเวลา ทั้งนี้รามคำแหงยังได้ช่วยส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น สามารถยื่นเทียบบ่าเทียบไหลได้สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และตลอด 43 ปีที่ผ่านมา รามคำแหงดูแลลูกศิษย์ ได้พัฒนาการเรียนการสอนของประเทศอย่างมากมาย เป็นความภาคภูมิใจของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และเป็นที่ยกย่องของบุคคลภายนอก ทั้งยังเป็นสถาบันที่มีนักศึกษาเข้ามาเรียนจากทุกภูมิภาคมากที่สุด

คณะวิทยฯ (ต่อจากหน้า 12)

เข้าร่วมโครงการได้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยด้วย สำหรับ การจัดโครงการฯครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ ได้นำคณะบุคลากร นักศึกษา และชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว ร่วมกันทำนาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยแบ่งกิจกรรมการทำงานตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นกิจกรรมการทำงาน 3 ประเภท คือ 1) การดำนาด้วยกล้าเพียงต้นเดียว ร่วมกับการเลี้ยงปลาในนาข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ 2) การทำนาหว่าน ร่วมกับการเลี้ยงปลาในนาข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ และ 3) การทำนาโยนกล้าข้าว ร่วมกับการเลี้ยงปลาในนาข้าวในพื้นที่ 1 ไร่ ระยะที่ 2 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการทำขวัญข้าว และระยะที่ 3 ประมาณเดือนมิถุนายน 2558 เป็นกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. โทร. 0-2310-8382 และ 081-170-6729

และได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 8 แสนคน เป็นที่ยอมรับของสังคมไทยในทุกภาคส่วน และนายจ้าง ว่าบัณฑิตรามคำแหงมีคุณภาพ มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความรู้คู่คุณธรรม ถือเป็นสิ่งที่ชาวรามคำแหงทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจกับการทำหน้าที่ด้านการศึกษามาตั้งแต่ต้นที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไป

“ขอขอบคุณนักศึกษาที่เสียสละเวลามาเรียนหนังสือ และขอให้ตั้งใจเรียน ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และศึกษาหาความรู้รอบตัวที่เพิ่มเติมในด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษารูเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ เพื่อสามารถนำไปใช้พัฒนาตนเอง สังคม ประเทศชาติ หากมีปัญหา ข้อสงสัยขอให้นักศึกษาปรึกษาอาจารย์ สอบถามถึงข้อมูลที่ต้องการ และสิ่งสำคัญคือ เมื่อเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯแล้วทุกคนมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ขอให้รัก สามัคคี ช่วยกันศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง เคารพครูอาจารย์ และอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปขอให้ช่วยกันรักษาเกียรติของวุฒิปัตริที่ได้รับ มีความรู้คู่คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ตลอดจนใช้ความรู้ที่ได้รับนี้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง พัฒนาสังคมประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป” อธิการบดี ม.ร. กล่าวในที่สุด

ด้วยรักและผูกพัน (ต่อจากหน้า 12)

หน้ารดไม่คิด เราควรขับรดไปด้วยความเร็วเพิ่มขึ้นหรือมิฉะนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนเลน โดยการให้สัญญาณไฟว่าเราจะเปลี่ยนเลน แต่ที่เห็นไปมากมายหลากหลายไปกว่านั้น มีรถขับช้าพอจะมีคนแซง รู้ตัวว่ามีคนแซงก็รีบขับเหมือนกับจะมีการแข่งขัน หรือแข่งกันไปและการกระทำเช่นนี้ครูพบครูเห็นมาเป็นสิบปี และเริ่มถึขึ้นมากขึ้นจนกลายเป็นความเคียดชัง กลายเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่น่ารัก ไม่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่น ไม่มีจิตสาธารณะ ไม่เคยคิดเลยหรือว่าคนอื่นจะเดือดร้อนอย่างไร และตนเองนั้นอาจจะถึงตายได้อาจจะบาดเจ็บได้ สูญหายเสียหายในเรื่องทรัพย์สินได้อย่างนี้เป็นต้น การขับรดในถนนทุกวันนี้กลายเป็นว่า ใครขับรดตามหลังผู้อื่นแล้วกำลังจะแซงขึ้นไปด้านขวา คนขับรดอยู่ข้างหน้าก็พยายามจะเร่งแซงขึ้นไป ในขณะที่เดียวกันถ้าขับตามกันไป เราขับเลนซ้ายไปด้วยกันกับเขา แล้วพอเราเปิดไฟจะเลี้ยวหรือจะแซงขึ้นไปด้านขวา เขากลับไม่ยอมเขากลับเร่งออกไปด้านขวาเหมือนกับจะแกล้งกัน เช่นเดียวกันกับรถที่ติดอยู่มากมายพอที่จะแทรกขึ้นไปได้ ก็มีการให้สัญญาณเปิดไฟเลี้ยวออกไปเพื่อที่จะแซงออกไป คนที่มาข้างหลังก็ไม่ยอมที่จะรีบไปตัดหน้าไว้ บางครั้งก็เกิดเรื่องวิวาทชกต่อย บางครั้งก็เกิดการด่าทออะไรต่างๆ แล้วในขณะที่เดียวกันก็จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเกิดความสูญเสียชีวิต

จะเห็นได้ว่าความเคียดชังนั้นอยู่ตรงที่ว่า เราเคียดชังในเรื่องอะไร ถ้าเคียดชังในการทำดี เคียดชังในเรื่องให้จิตใจให้ผู้อื่น หรือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น เมตตาต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็เป็นเรื่องดีทั้งสิ้นทั้งปวง แต่การที่แสวงหาความสุขใส่ตนที่จริงแล้วไม่ใช่ความสุขอะไรที่แท้จริงหาความสุขที่แท้จริง ทำให้อุบัติเดือดร้อนมันจะเป็นเรื่องที่ดีได้อย่างไร ลูกศิษย์ลองเอาไปคิดดู เอาไปพิจารณาดู เราทำอะไรให้คิดถึงว่าเราอยู่ในโลกนี้ร่วมกับกับผู้อื่นอีกมากมาย และที่สำคัญที่สุดต้องดูระเบียบวิธีว่าจะระเบียบวิธีต่างๆ การกระทำต่างๆ ของเรานั้น เข้ากันได้กับใครได้บ้าง กับชนชาติเดียวกันคนในหมู่บ้านเดียวกันคนต่างบ้านต่างเมือง หรือเวลาเราไปต่างบ้านต่างเมืองเราก็จะต้องดูเขา ว่าเขาปฏิบัติอย่างไรประพฤติอย่างไรมิเช่นนั้นแล้วเราจะอาศัยความเคียดชังอาศัยว่าเราอยู่ที่ไหนเราเคียดชังแล้วเราก็อาศัยความเคียดชังให้เขา และเราก็จะเป็นผู้กระทำความคิดกฎหมายของเขา เมื่อกระทำผิดกฎหมายของเขาแล้ว เป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายอย่างมากมายติดตามมา ลูกศิษย์มีความเห็นอย่างไรเขียนคุยมาบ้างก็ได้ ครูจะได้ว่ามันคิดอย่างเดียวกัน ไม่มากก็น้อย พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดิ์ครับ

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง		กองจัดการ	
เจ้าของที่ปรึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.	งานประชาสัมพันธ์ โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๘๔-๘๗	อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ ห้อง ๒๐๘
บรรณาธิการ	ผศ.สิริมา ลิมอิจชาต	อัคราสมาจิก (ปิยะ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร์	ปิยะ ๒๐๐ บาท
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	รศ.วาริตา พลายบัว	สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้ โดยต้องส่งเงินทางธนาคารเท่านั้น	
กองบรรณาธิการ	นางวันฉวี หาญณรงค์	ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
	นางรัชณี โคตรพรหม	ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ กทม. ๑๐๒๔๐ ส่งจ่าย ปณ.รามคำแหง	
	น.ส.ณอมพงษ์ สิงห์สุข	ผู้พิมพ์ สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๔๔-๘๗	
	นางสาริตา แสงสุข		
ผู้จัดการ	นางวันฉวี หาญณรงค์		
ช่างภาพ	นายวิทยา ณาถุกขัมมคล		
	นายภาณุพงศ์ พิงโรสง		